



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๖๑๒๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ๔๙๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๑ เกี่ยวกับการป้องกัน  
และลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบิน  
และอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ  
๒. มาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วม  
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน  
จากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘  
มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายร้ายแรงต่อการบินและอากาศยาน รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่วนรวม  
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ระบุงการดำเนินงานตามภารกิจความรับผิดชอบส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้ความรู้  
ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษา เพื่อตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยและภัยอันตราย  
รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (รายละเอียดตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

เพื่อให้ความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๑ เกี่ยวกับการ  
ป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟดังกล่าว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน  
และผู้ปกครองทราบถึงแนวปฏิบัติหากต้องการปล่อยโคมลอย/โคมควัน หรือจุดบั้งไฟ อันตรายและผลกระทบ  
จากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ พร้อมทั้งเฝ้าระวังปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกัน  
อันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทั้งนี้ให้สถานศึกษาวางมาตรการ  
รักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่จะถึง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยะ ใจวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๕๓๒ ต่อ ๑๓ โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๐

